

**ระเบียบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๔**  
ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

**คุณสมบัติผู้สมัคร**

นักเรียน	ครู
๑. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง ๑๕-๑๗ ปี ๒. เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๓. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ๔. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ๕. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย (ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ) ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๗. มีสุขภาพแข็งแรง ๘. มีความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ การจัดทำหนังสือ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)	๑. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ๒. เป็นครูระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๓. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ๔. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ๕. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย (ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ) ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ๗. มีสุขภาพแข็งแรง ๘. มีคุณสมบัติในการเป็นครูที่ปรึกษา มีความสามารถในการทำกิจกรรม และสามารถดูแลนักเรียนที่ร่วมเดินทาง ๙. สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมโครงการได้

**เอกสารประกอบการสมัคร**

นักเรียน	ครู
๑. ใบสมัคร ๑ ชุด ๒. สำเนาบัตรประชาชน ๓. เอกสารให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ๔. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง ๕. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ๖. ความเรียงภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “One ASEAN: Building our Future” ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษ A ๔ (๔๐๐ คำ)	๑. ใบสมัคร ๑ ชุด ๒. สำเนาบัตรประชาชน ๓. เอกสารรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา ๔. ผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ๕. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ๖. ข้อมูลการทำงานและประสบการณ์ในการจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในระดับโรงเรียน ระดับชาติ หรือ ระดับภูมิภาค (ภาษาไทย) ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔ (๓๕๐ คำ)

**ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (หากได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย)**

๑. กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รับผิดชอบค่าที่พัก อาหาร และการเดินทางภายในประเทศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๒. ผู้สมัครหรือสถานศึกษาต้นสังกัดรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นในการเข้าร่วมโครงการ

**กำหนดการ**

ส่งใบสมัครและเอกสาร

ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (กำหนดวันจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)